



**แผนการดำเนินงาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**เทศบาลตำบลหาดกรวด**  
**อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี**  
**โทร ๐-๕๕๔๔-๕๑๑๘ โทรสาร ๐-๕๕๔๔-๕๑๑๘ ต่อ ๑๐**



ประกาศเทศบาลตำบลหาดกรวด  
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามที่เทศบาลตำบลหาดกรวด ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหาดกรวดโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดกรวดเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพศิน อินจาย)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวด

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจาก หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลหาดกรวด ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว จึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตำบลหาดกรวด

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑ บทนำ</b>	
๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒ - ๓
๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ	๔ - ๕
<b>ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น</b>	
๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ (ผด. ๐๑)	๖ - ๘
๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด. ๐๒)	๙ - ๓๓



## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีไข่มุกที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลหาดกรวดได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลหาดกรวดโดยแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีเนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหาดกรวด โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดกรวด และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดกรวดจึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๘๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหาดกรวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการ การทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดกรวดมุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการติดตามและประเมินผลการทำงานนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

## ๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

## ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น



๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

**ขั้นตอนที่ ๑** การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ทาดกรวดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทาดกรวดซึ่งจะ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลทาดกรวด และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลทาดกรวด

**ขั้นตอนที่ ๒** การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลทาดกรวด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล ตำบลทาดกรวด และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาล ตำบลทาดกรวด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทาดกรวด และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ตำบลทาดกรวด พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลทาดกรวด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย ๑) บทนำ ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ (ผด.๐๑) ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒) ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

**ขั้นตอนที่ ๓** การประกาศใช้แผนการดำเนินงานเมื่อนายกเทศมนตรีตำบลทาดกรวดให้ความเห็นชอบ ร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

#### ๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลทาดกรวด
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้อย่างถูกต้อง

## ๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไป ปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผน ดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลหาดกรวดมีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้เทศบาลตำบล หาดกรวดมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะ หรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลหาดกรวดเป็นแผนที่แสดง ถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึง ภารกิจหรือวัตถุประสงค์ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหาดกรวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อ



ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตำบลหาดกรวดได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลหาดกรวดในแผนการดำเนินงาน ไว้อย่างชัดเจน

นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวดจะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็น เครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหาดกรวดเป็นไปอย่างเหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

## ส่วนที่ ๒

### บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

#### ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมดผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

#### ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด. ๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณ และเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

#### ๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

แบบ ผด. ๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลหาดกรวด

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สันติภาพ เกษตร การทำเกษตรอินทรีย์	1.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเตรียมความพร้อมบุคลากร 24 ชั่วโมง ฯ 3.ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ฯ	งบกลาง การรักษาความสงบฯ งบกลาง สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน การเกษตร	2 2 3 3 3	3.57 3.57 5.35 5.35 5.35	182,783 55,000 18,938,000 35,000 130,000	0.78 0.23 81.54 0.55	สำนักปลัด สำนักปลัด กองสาธารณสุข กองส่งเสริม การเกษตร
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>23.19</b>	<b>19,340,783</b>	<b>83.1</b>	<b>1 สำนัก/2 กอง</b>
4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ฯ 4.ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯ 5.ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความเป็นปึกแผ่น เชิงสถาบันเพื่อให้ชุมชนได้เกิดความรัก สามัคคี	การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ บริหารงานทั่วไป	10 6 6	17.85 10.71 10.71	2,309,500 340,000 60,000	9.94 1.46 0.25	กองการศึกษา กองการศึกษา สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>39.27</b>	<b>2,709,500</b>	<b>11.65</b>	<b>1 สำนัก/1 กอง</b>



ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5. การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร	1. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 7. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการที่มี ส่วนร่วมการบริหารและการเมืองภายใต้ ระบอบประชาธิปไตย	บริหารงานทั่วไป	2	3.57	55,000	0.23	สำนักปลัด
		บริหารงานทั่วไป	2	3.57	70,000	0.3	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7.14</b>	<b>125,000</b>	<b>0.53</b>	<b>1 สำนัก</b>
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข และอนามัย	2. ส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมด้านการ สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและ การบริหารสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ๓	งบกลาง	1	1.78	160,000	0.68	กองสาธารณสุข
		สาธารณสุข	9	16.07	340,000	1.46	
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>17.85</b>	<b>500,000</b>	<b>2.14</b>	<b>1 กอง</b>
7. การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1. ปรับปรุงระบบการจัดการขยะให้มี ประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้าง ในตำบลฯ 2. การพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง บรรยากาศสะอาดสดใสลดภาวะโลกร้อน	สาธารณสุข	1	1.78	400,000	1.72	กองสาธารณสุข
		เคหะและชุมชน	1	1.78	30,000	0.12	
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>12.48</b>	<b>550,000</b>	<b>2.35</b>	<b>2 กอง</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>56</b>	<b>99.93</b>	<b>23,225,283</b>	<b>99.77</b>	<b>1 สำนัก/3 กอง</b>

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลหาดกรวด**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินค้าการเกษตร การทำเกษตรอินทรีย์และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน**  
**เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินค้าการเกษตร การทำเกษตรอินทรีย์และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน**

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมายตาม SDGs	ยุทธศาสตร์ชาติ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มิ.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ต.ค.		
1. ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย 24 ชั่วโมง	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	เป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไข เกี่ยวกับการจราจร	จำนวนประชากรในตำบล หาดกรวด	จำนวนประชาชน 1,000 คน	50,000	↔	↔	↔	↔	3	1
	เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี เหตุสาธารณภัยขึ้น	เพื่อป้องกันและช่วยบรรเทา ความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน	ประชาชนตำบลหาดกรวด	ประชาชนจำนวน 300 หลังคาเรือน	132,783	↔	↔	↔	↔	3	1
โครงการกิจกรรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการกิจกรรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานโครงการกิจกรรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ประชาชนตำบลหาดกรวด	ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรม 50 คน	50,000	↔	↔	↔	↔	3	1
	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาล	ประชาชนตำบลหาดกรวด	ประชาชนจำนวน 500 หลังคาเรือน	5,000	↔		↔		3	1

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	คำเป้าหมายตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมายตาม SDGs	ยุทธศาสตร์ชาติ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ต.ค.		
2. ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุของตำบลหาดกรวด	ผู้สูงอายุตำบลหาดกรวด	ผู้สูงอายุ จำนวน 1,801 คน	14,942,000	↔	↔	↔	↔	3	1
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการของตำบลหาดกรวด	ผู้พิการตำบลหาดกรวด	ผู้พิการ จำนวน 357 คน	3,900,000	↔	↔	↔	↔	3	1
	เบี้ยยังชีพผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุของตำบลหาดกรวด	ผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุตำบลหาดกรวด	ผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ จำนวน 14 คน	96,000	↔	↔	↔	↔	3	1
	โครงการฝึกอบรมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่เข้าร่วมอบรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน	10,000	↔	↔	↔	↔	3	1
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ช่วยโรคเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ช่วยโรคเอดส์	กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน	10,000	↔	↔	↔	↔	3	1
	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีหมู่บ้าน ตำบลหาดกรวด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีหมู่บ้านตำบลหาดกรวด	กลุ่มสตรีตำบลหาดกรวดที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน	15,000	↔	↔	↔	↔	3	1



กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมายตาม SDGs	ยุทธศาสตร์ชาติ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ต.ค.		
3. ส่งเสริมการทำ เกษตรอินทรีย์ เพื่อสุขภาพเพิ่ม รายได้ของคนใน ตำบล	โครงการส่งเสริมการปลูกพืช เศรษฐกิจ การจัดการศัตรูพืช แบบผสมผสานและการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยั่งยืน	เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูก พืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน และการประกอบอาชีพ	ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกพืช เศรษฐกิจแบบผสมผสาน	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน	100,000					3	1
	โครงการอบรมและส่งเสริม การประมง	เพื่อให้ความรู้และส่งเสริม การทำประมงในครัวเรือน	จำนวนผู้ที่เข้าร่วมอบรม	ผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน	10,000					3	1
	โครงการอบรมและส่งเสริม การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ	เพื่อให้ความรู้และส่งเสริม การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ	จำนวนผู้ที่เข้าร่วมอบรม	ผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน	20,000					3	1

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	คำเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมายตาม SDGs	ยุทธศาสตร์ชาติ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ต.ค.		
1.พัฒนาคุณภาพ การศึกษาของ โรงเรียนและ ศูนย์เด็กเล็ก	ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในตำบลหาดกรวด	เด็กนักเรียน จำนวน 50 คน	77,000	↔	↔	↔	↔	4	3
	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลหาดกรวด	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล หาดกรวด	ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหาดกรวด	เด็กนักเรียน จำนวน 14 คน	16,000	↔	↔	↔	↔	4	3
	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู	ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหาดกรวด	เด็กนักเรียน จำนวน 36 คน	40,000	↔	↔	↔	↔	4	3
	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล หาดกรวด	เพื่อเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหาดกรวด	เด็กนักเรียน จำนวน 14 คน	106,000	↔	↔	↔	↔	4	3
	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านวังหมู	เพื่อเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กหาดกรวด	เด็กนักเรียน จำนวน 36 คน	283,000	↔	↔	↔	↔	4	3

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมายตาม SDGs	ยุทธศาสตร์ชาติ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มิ.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ต.ค.		
1.พัฒนาคุณภาพ การศึกษาของ โรงเรียนและ ศูนย์เด็กเล็ก	ค่าอาหารเสริมนมสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และสำหรับ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ซื้ออาหารเสริม (นม)	ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนสังกัด สพฐ.	จำนวนเด็กนักเรียนใน สังกัด สพฐ.	541,500	↔	↔	↔	↔	4	3
	ค่าอาหารกลางวันนักเรียน ประถมศึกษา 5 แห่ง ในเขต เทศบาลตำบลหาดกรวด	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ค่าบริหารสถาน ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เด็กนักเรียนประถมในเขต ตำบลหาดกรวด	เด็กนักเรียนประถมใน เขตตำบลหาดกรวด	1,150,000	↔	↔	↔	↔	4	3
	โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลหาดกรวด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการวันเด็กแห่ง ชาติเทศบาลตำบลหาดกรวด ให้กับเด็กในเขตพื้นที่	เด็กที่เข้าร่วมงานวันเด็ก แห่งชาติ	เด็กที่เข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน	70,000	↔				4	3
	โครงการเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้	ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ ความรู้	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน	20,000	↔	↔	↔	↔	4	3
	โครงการอบรมปลูกฝังจิต สำนึกในด้านคุณธรรม และ จริยธรรมให้แก่เด็ก และ เยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครง การอบรมปลูกฝังจิตสำนึกใน ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขต พื้นที่ตำบลหาดกรวด	ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ในด้านคุณธรรม จริยธรรม	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน	30,000	↔	↔	↔	↔	4	3



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความเป็นปึกแผ่นเชิงสถาบันเพื่อให้ชุมชนได้เกิดความรัก ความสามัคคี

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมายตาม SDGs	ยุทธศาสตร์ชาติ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ต.ค.		
2. ส่งเสริม กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา	วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (5 ธันวาคมของทุกปี)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ	ประชาชนตำบลหาดกรวด ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	5,000	↕	-	-	-	4	3
	วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ (13 ตุลาคมของทุกปี)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ	ประชาชนตำบลหาดกรวด ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	5,000	↕	-	-	-	4	3
	วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมารี ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคมของทุกปี)	เพื่อเป็นค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมารี ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ประชาชนตำบลหาดกรวด ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	5,000	-	-	-	↕	4	3
	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคมของทุกปี)	เพื่อเป็นค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ประชาชนตำบลหาดกรวด ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	5,000	-	-	-	↕	4	3



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความเป็นปึกแผ่นเชิงสถาบันให้ชุมชนได้เกิดความรัก ความสามัคคี

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	คำเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมายตาม SDGs	ยุทธศาสตร์ชาติ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ต.ค.		
2. ส่งเสริม กิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวกับศาสนา	วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (3 มิถุนายน ของทุกปี)	เพื่อเป็นศกจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระ พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา พิมลลักษณ	ประชาชนตำบลหาดกรวด ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	5,000	-	↕	-	-	4	3
	โครงการจัดงานพระยาพิชัย ดาบหัก และงานกาชาด จังหวัดอุดรดิตต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการงานพระยาพิชัย ดาบหัก และงานกาชาด จังหวัดอุดรดิตต์	ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน	35,000	-	↕	-	-	4	3

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯ

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	คำเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมายตาม SDGs	ยุทธศาสตร์ชาติ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ต.ค.		
3. ส่งเสริม สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ฯ	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย	ประชาชนตำบลหาดกรวด ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน	50,000	-	-	-	↔	3	3
	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน งานประเพณีเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อนุรักษ์และสืบสานงาน ประเพณีเข้าพรรษา	ประชาชนตำบลหาดกรวด ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	30,000	-	-	-	↔	3	3
	โครงการอนุรักษ์สืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอนุรักษ์สืบสาน งานประเพณีลอยกระทง	ประชาชนตำบลหาดกรวด ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน	100,000	-	-	-	↔	3	3
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบล หาดกรวดด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบล หาดกรวด	เด็ก เยาวชน ที่เข้าร่วมใน การจัดการแข่งขันกีฬา	เด็ก เยาวชน ที่เข้าร่วม แข่งขันกีฬา จำนวน 90 คน	100,000	-	-	-	↔	3	3
	โครงการจัดตั้งนันทกีฬาเข้าร่วม แข่งขัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดตั้งนันทกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขัน	นันทกีฬาที่เข้าร่วมการ แข่งขัน	จำนวนนันทกีฬา 10 คน	10,000	-	-	-	↔	3	3
	โครงการมทกรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพประชาชนตำบล หาดกรวด	เพื่อค่าใช้จ่ายในโครงการ มทกรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ประชาชนตำบลหาดกรวด	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน	50,000	-	-	-	↔	3	3

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	คำเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมายตาม SDGs	ยุทธศาสตร์ชาติ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มิ.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ต.ค.		
1. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ทำงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การทำงาน	โครงการพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลหาดกรวด วันเทศบาล (24 เมษายน ของทุกปี)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลหาดกรวด	บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ อบรม	บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน	50,000	-	-	-	↔	16	6
		เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดงานวันเทศบาล (24 เมษายน ของทุกปี)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวัน เทศบาล	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน	5,000	-	-	↔	-	16	6

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมายตาม SDGs	ยุทธศาสตร์ชาติ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ต.ค.		
2. ส่งเสริม สนับสนุน กระ บวนการการมี ส่วนร่วมการ บริหาร และการ เมืองภายใต้ ระบอบประชาธิปไตย	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ของเทศบาลนครหาดกรวด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดทำโครงการเลือกตั้ง ของตำบลหาดกรวด	จำนวนผู้มาใช้สิทธิในการ เลือกตั้ง	จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 2,000 คน	50,000	-	-	↔	-	16	6
	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเทศบาล หาดกรวด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การทำโครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ตำบลหาดกรวด	ผู้เข้ามาเข้าร่วมจัดทำ พัฒนาท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้าร่วมจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น 300 คน	20,000	-	↔	↔	-	16	6



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข และอนามัย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์: พัฒนาสาธารณสุข และอนามัย

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมายตาม SDGs	ยุทธศาสตร์ชาติ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ต.ค.		
1. บูรณาการ ความร่วมมือกับ หน่วยงานราชการ และเอกชนในการ แก้ไขปัญหาและ พัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน	ค่านับสนุนกองทุนหลัก ประกันสุขภาพแห่งประเทศไทย ชาติ (สปสช.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ	จำนวนผู้เข้าร่วมกองทุน ของตำบลหาดทราย จำนวน 50 คน	160,000	-	-	↔	↔	16	6
	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก	ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ	จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน	10,000	-	-	↔	↔	16	6
	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า	ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ	จำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน	85,000	-	-	↔	↔	16	6
	โครงการป้องกัน และระงับ โรคติดต่ออุบัติใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการป้องกันและระงับ โรคติดต่ออุบัติใหม่ให้กับ ประชาชนในตำบลหาดทราย	ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ	จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน	10,000	-	-	↔	↔	16	6
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในเขตหาดทราย	ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ	จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน	10,000	-	-	↔	↔	16	6

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	คำเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมายตาม SDGs	ยุทธศาสตร์ชาติ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ต.ค.		
1. บูรณาการ ความร่วมมือกับ หน่วยงานราชการ และเอกชนในการ แก้ไขปัญหาและ พัฒนาท้องถิ่น ร่วมกัน	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียน สัตว์	ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ	จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน	15,000	-	-	↔	↔	16	6
	โครงการอบรมแกนนำสุขภาพ ประจำครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการอบรมแกนนำ สุขภาพประจำครอบครัวใน ตำบลหาดกรวด	ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ	จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน	10,000	-	-	↔	↔	16	6
	โครงการอาหารปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอาหารปลอดภัยใน เขตตำบลหาดกรวด	ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ	จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน	10,000	-	-	↔	↔	16	6
	โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อยของตำบล หาดกรวด	ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ	จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน	10,000	-	-	↔	↔	16	6
	โครงการตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 9	เพื่ออุดหนุนโครงการตาม แนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 9 ตำบลหาดกรวด	ผู้เข้าร่วมโครงการตาม แนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	ผู้เข้าร่วมอบรมของ ตำบลหาดกรวด	180,000	-	-	↔	↔	16	6

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์: พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมายตาม SDGs	ยุทธศาสตร์ชาติ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ต.ค.		
1. ปรับปรุงระบบ การจัดการขยะ ให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะ ตกค้างในตำบล	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ มูลฝอยของเทศบาลตำบล หาดกรวด	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ในการกำจัดขยะมูลฝอยของ เทศบาลตำบลหาดกรวด	ประชาชนตำบลหาดกรวด	จำนวนครัวเรือน ในตำบลหาดกรวด	400,000	↔	↔	↔	↔	15	5
	โครงการจัดการขยะแบบ ประชาชนมีส่วนร่วมตำบล หาดกรวด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดการขยะแบบ ประชาชนมีส่วนร่วมตำบล หาดกรวด	ประชาชนตำบลหาดกรวด	จำนวนครัวเรือน ในตำบลหาดกรวด	30,000	↔	↔	↔	↔	15	5
โครงการหาดกรวดร่วมมือ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการหาดกรวดร่วมมือ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	ประชาชนตำบลหาดกรวด	ประชาชนตำบลหาดกรวด	ประชาชนในตำบล หาดกรวด	10,000	↔	↔	↔	↔	15	5



กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ				เป้าหมายตาม SDGs	ยุทธศาสตร์ชาติ
						ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.	ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.	ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.	ไตรมาส 4 ก.ค.-ต.ค.		
2. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้	โครงการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สธ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ประชาชนที่ร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน	20,000	-	↔	↔	↔	15	5
	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สธ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สธ)	ประชาชนตำบลหาดกรวด เข้าร่วมโครงการ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน	50,000	-	↔	↔	↔	15	5
	โครงการบริหารจัดการน้ำ 8389 อย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง พื้นที่เกษตรกรรมตำบลหาดกรวด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง พื้นที่เกษตรกรรมตำบลหาดกรวด	ประชาชนตำบลหาดกรวด ที่ทำเกษตรกรรม	ประชาชนตำบลหาดกรวด จำนวน 40 คน	20,000	-	↔	↔	↔	15	5
	โครงการพลังงานทดแทนเพื่อ การเกษตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน เพื่อการเกษตร	ประชาชนตำบลหาดกรวด ที่เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนตำบลหาดกรวด จำนวน 40 คน	20,000	-	↔	↔	↔	15	5

รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน  
การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ๒๕๖๗ และ การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
วันพุธที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดกรวด

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวพรรณพิไล สาดคำ	ประธานกรรมการ	นางสาวพรรณพิไล สาดคำ
๒	นางสาวอารม คุ่มแสง	กรรมการ	นางสาวอารม คุ่มแสง
๓	นายนवल วิทยากร	กรรมการ	นายนवल วิทยากร
๔	นางสยมพร ดิษย์อัครธนา	กรรมการ	นางสยมพร ดิษย์อัครธนา
๕	นายรัชชัย โพธิ์ทอง	กรรมการ	นายรัชชัย โพธิ์ทอง
๖	นายวิรัชยุพา กัดมัน	กรรมการ	นายวิรัชยุพา กัดมัน
๗	นางสาวชลพิณท์ สารเจริญ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ	นางสาวชลพิณท์ สารเจริญ
๘	นางสาวกิตติยา เศวตเวช		นางสาวกิตติยา เศวตเวช

ขาดประชุม

๑. นายจารึก วงศ์ปียมรัตน์
๒. นางชนากานต์ ทองบัว
๓. นางสาวอังคณา คงรอด

เรื่อง การจัดทำร่างแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหาดกรวด และร่างแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๖  
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ปลัดเทศบาลหาดกรวด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้  
ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ  
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ

และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่าง  
แผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหาร  
ท้องถิ่นประกาศเป็นการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้า  
วันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้  
อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายจากเงิน  
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ  
ของผู้บริหารท้องถิ่น

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

๑. เรื่อง พิจารณาการจัดทำร่างแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลหาดกรวด ประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๗

ปลัดเทศบาลหาดกรวด

วันนี้เราจะมาประชุมในเรื่องของการจัดทำแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ  
๒๕๖๗ ให้ หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณดำเนินการต่อจากนี้ได้เลย เพราะว่าการ  
จัดทำแผนการดำเนินงานนั้นเป็นโครงการที่มาจากเทศบัญญัติในปีงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี ๒๕๖๗ เชิญหัวหน้าฝ่ายดำเนินการต่อได้เลย

หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

สวัสดิ์คะคณะกรรมการทุกท่าน วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนที่ท่านประธานได้บอก  
ไปแล้วว่าแผนดำเนินงานนั้นจะเป็นการนำเอาโครงการที่มีอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน เราจะเริ่มไปด้วยกันเลยนะคะ  
โดยเริ่มจากการสรุปโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในครั้งนี้เราจะไม่มีในส่วนของ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร และ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่มีโครงการที่ดำเนินงาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินค้าการเกษตร การทำเกษตร  
อินทรีย์ ๔ แผนงาน จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๓๔๐,๗๘๓ บาท ยุทธศาสตร์  
ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓  
แผนงาน จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๒,๗๐๙,๕๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ  
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ๑ แผนงาน จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ



๑๒๕,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย ๒ แผนงาน จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓ แผนงาน จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๕๖ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๒๒๕,๒๘๓ บาท ต่อไปเป็นรายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินค้าการเกษตร การทำเกษตรอินทรีย์และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น งบประมาณ ๑๓๒,๗๘๓ บาท
๓. โครงการกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท
๕. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๔,๙๔๒,๐๐๐ บาท
๖. เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณ ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๗. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ บาท
๘. โครงการฝึกอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. โครงการส่งเสริมกิจกรรม ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีหมู่บ้าน ตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๑. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๒. โครงการอบรมและส่งเสริมการประมง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๓. โครงการอบรมและส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) งบประมาณ ๗๗,๐๐๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหาดกรวด งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท
๓. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

ปลัดเทศบาลหาดกรวด

ขอสอบถามค่ะ ระหว่างข้อที่ ๒ กับข้อที่ ๓ ต่างกันอย่างไร ทั้ง ๒ ศูนย์ถึงได้งบประมาณที่ไม่เท่ากัน และระหว่างข้อที่ ๑ และ ข้อที่ ๒ ต่างกันอย่างไร

- หัวหน้าสำนักปลัด ระหว่างข้อที่ ๒ กับ ข้อที่ ๓ ที่แตกต่างกันเพราะว่า จำนวนเด็กเล็กของเราทั้ง ๒ ศูนย์นั้นมีจำนวนเด็กที่ไม่เท่ากันครับ จ่ายเท่าจำนวนรายหัวของเด็กแต่ละศูนย์ เพราะว่า เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๓ - ๕ ปีเท่านั้น
- รองปลัดเทศบาลฯ ในส่วนข้อที่ ๑ กับ ข้อที่ ๒ ต่างกันตรงที่ข้อที่ ๑ นั้น เด็กเล็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของเรานั้นจะได้งบประมาณกันทุกคนซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสื่อการเรียน การสอน ในส่วนของเงินนี้นั้นจะเบิกได้ก็ต่อเมื่อได้มีการโอนเงินจากรัฐบาลมาให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นของเราแล้ว
- หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ ๔. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๑๐๖,๐๐๐ บาท  
๕. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู งบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐ บาท  
๖. ค่าอาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. งบประมาณ ๕๔๑,๕๐๐ บาท
- ปลัดเทศบาลหาดกรวด ขอย้อนกลับไปข้อที่ ๔ ข้อที่ ๕ ว่าค่าอาหารกลางวันของเรานี้ได้หวัละเท่าไร และในส่วนของนมที่เราจัดซื้อนี้ได้ต่อคนละเท่าไร
- ผู้อำนวยการกองคลัง ในส่วน of ค่าอาหารกลางวันของเรานี้ค่าอาหารกลางวันจะอยู่ที่หัวละ 36 บาท ค่ะ ในส่วนของอาหารเสริมนมนี้เราจัดซื้อเป็นแบบนมกล่องยูเอสที จะอยู่ที่กล่องละ ๘.๑๕ บาท แต่ถ้าแบบถุงจะตกอยู่ที่ ถุงละ ๖.๘๙ บาท
- ปลัดเทศบาลหาดกรวด ทำมัยของเราถึงจัดซื้อจัดจ้างเป็นนมกล่อง ไม่จัดซื้อเป็นนมถุง
- ผู้อำนวยการกองคลัง ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดเข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตหาดกรวด และได้สรุปออกมาแล้วว่าขอให้จัดซื้อนมกล่องยูเอสทีดีกว่าที่จะไปซื้อนมถุง เพราะว่ามี มุญนั้นจะมีอายุการจัดเก็บได้น้อยกว่าแบบยูเอสที เลยมีมติให้ซื้อแบบกล่องดีกว่าค่ะ เด็กๆ จะได้เก็บนมไว้กินได้นานๆ
- หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ ๗. ค่าอาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษา ๕ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท  
๘. โครงการวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท  
๙. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  
๑๐. โครงการอบรมปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท  
๑๑. วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ (๕ ธันวาคมของทุกปี) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท  
๑๒. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ (๑๓ ตุลาคมของทุกปี) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท



๑๓. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา  
ลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคมของทุกปี) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๑๔. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช  
ชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคมของทุกปี) งบประมาณ ๕,๐๐๐  
บาท

๑๕. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี  
(๓ มิถุนายนของทุกปี) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

มีข้อสอบถามอยากจะสอบถามในที่ประชุมค่ะ ว่าเราอยากจะทำโครงการ  
ใหญ่ที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีต่างๆเป็นโครงการใหญ่คลุมเอาไว้และมีโครงการที่ย่อยๆ  
ตามโครงการดังกล่าวเข้าไปไว้ในโครงการใหญ่เวลาเราเบิกก็เบิกจากโครงการใหญ่โดยที่  
เราเขียนโครงการย่อยว่าเราจะดำเนินโครงการอะไร แล้วใช้งบประมาณเท่าไรแบบนี้จะดี  
รีเปล่าคะ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ไม่เห็นด้วยนะคะ เพราะว่าการตั้งจ่ายในแต่ละโครงการนั้นมันจะลำบากกว่า  
การที่เราตั้งแยกเป็นแต่ละโครงการ ถ้าเราแยกให้เป็นแต่ละโครงการจะง่ายต่อการเบิกจ่าย  
งบประมาณค่ะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔

เห็นด้วยกับผู้อำนวยการกองคลังค่ะ เราไม่สมควรที่จะตั้งโครงการใหญ่ไว้  
โครงการเดียวเนื่องจากโครงการที่เราจะดำเนินการเกี่ยวกับราชวงศ์นั้นแต่ละโครงการเรา  
อาจจะดำเนินการไม่เท่ากันเลยอยากให้แยกโครงการแบบที่เราได้ดำเนินการจัดตั้งไว้แบบ  
นี้ดีแล้วค่ะ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

ได้ค่ะเราจะดำเนินการตามแบบแผนเดิม คือตั้งโครงการแยกเป็นแบบเดิมนะคะ  
ขออ่านข้อต่อไปเลยนะคะ

๑๖. โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุดรดิตถ์ งบประมาณ  
๓๕,๐๐๐ บาท

๑๗. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๑๘. โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๙. โครงการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒๐. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลหาดกรวดด้านยาเสพติด  
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒๑. โครงการจัดนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๒๒. โครงการมหกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพประชาชนตำบลหาดกรวด งบประมาณ  
๕๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร

๒๓. โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๒๔. วันเทศบาล (๒๔ เมษายนของทุกปี) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๒๕. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลหาดกรวด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ปลัดเทศบาลหาดกรวด

ขออธิบายให้กับผู้ใหญ่บ้านได้ทราบว่างบประมาณในการเลือกตั้งที่เราตั้งไว้นั้นถ้าหากมีการเลือกตั้งซ่อม หรือว่ามีการจัดการเลือกตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วนั้น งบประมาณที่เราตั้งไว้นั้นจะไม่เพียงพอเราต้องทำการโอนงบประมาณเพื่อนำมาจัดการในการเลือกตั้งค่ะ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

๒๖. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหาดกรวด งบ ๒๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและอนามัย

๒๗. ค่าสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งประเทศชาติ (สปสช.) งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๒๘. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๒๙. โครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท

๓๐. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่ออุบัติใหม่ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๓๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๓๒. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

๓๓. โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๓๔. โครงการอาหารปลอดภัย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๓๕. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๓๖. โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓๗. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓๘. โครงการจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

๓๙. โครงการหาดกรวดร่วมใจคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๔๐. โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง พื้นที่เกษตรกรรมตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

๔๑. โครงการพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

๔๒. โครงการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท



๔๓.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สธ) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้จะเป็นโครงการที่เรานำมาจากเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อนำมาจัดทำแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๗ ค่ะ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

๒. เรื่อง พิจารณาการจัดทำร่างแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ในส่วนของการจัดทำร่างแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการเพิ่มเติมแผนดำเนินงานครั้งนี้โดยสรุปจะมีด้วยกัน ๒ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร แนวทางการพัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชนตำบลหาดกรวด แผนงานการพาณิชย์ จำนวน ๓๑ โครงการ งบประมาณ ๕,๒๓๐,๙๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง คอนกรีต ถนนหินคลุกให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่มาตรฐานและเพียงพอ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๓๕ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๙๗๗,๕๘๕ บาท และแนวทางการพัฒนาระบบกั้นน้ำท่วมด้วยการปรับปรุงก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๙๗,๐๐๐ บาท รวมแล้ว ๔๑ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๑๗๔,๕๘๕ บาท รวมทั้ง ๒ ยุทธศาสตร์ มีโครงการทั้งหมด ๗๒ โครงการ งบประมาณทั้งหมด ๑๖,๔๐๕,๔๘๕ บาท

ปลัดเทศบาลหาดกรวด

คณะกรรมการท่านใดที่สงสัยหรือว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกก็เปล่าค่ะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ร่างแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

มติที่ประชุม - เห็นชอบ

ปลัดเทศบาลหาดกรวด สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดประชุม ขอขอบคุณมากคะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ  
- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....นางสาวชลพิณท์ สารเจริญ.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมฯ  
(นางสาวชลพิณท์ สารเจริญ)

กรรมการคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดกรวด  
เทศบาลตำบลหาดกรวด

(ลงชื่อ).....นางสาวพรรณพิไล สาดคำ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ  
(นางสาวพรรณพิไล สาดคำ)

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดกรวด

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดกรวด  
การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ๒๕๖๗ และ การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
วันจันทร์ที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดกรวด

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายพศิน อินจ้าย	ประธานกรรมการ	นายพศิน อินจ้าย
๒	นายเกื้อ แสงสิน	กรรมการ	นายเกื้อ แสงสิน
๓	นายวิฑูรย์ โกฎแสง	กรรมการ	นายวิฑูรย์ โกฎแสง
๔	นายโพธิ์ แก้วมณี	กรรมการ	นายโพธิ์ แก้วมณี
๕	นายวันชัย ยังเหล็ก	กรรมการ	นายวันชัย ยังเหล็ก
๖	นายพนม รุ่งทอง	กรรมการ	นายพนม รุ่งทอง
๗	นายมานิช สุธรรมรักษติ	กรรมการ	นายมานิช สุธรรมรักษติ
๘	นายประดิษฐ์ คงแจ้	กรรมการ	นายประดิษฐ์ คงแจ้
๙	ผู้อำนวยการ รพ.สต.หาดกรวด	กรรมการ	นางสาวศิรินันท์ พันทอง
๑๐	ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านท่า	กรรมการ	นางสาวขมขนาด อินจ้าย
๑๑	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงช้างดี	กรรมการ	
๑๒	นางสาวอารม คุ่มแสง	กรรมการ	นางสาวอารม คุ่มแสง
๑๓	นายนवल วีรียงกูร	ผู้ช่วยเลขานุการ	นายนवल วีรียงกูร
๑๔	นางสาวชลพิณท์ สารเจริญ	ผู้ช่วยเลขานุการ	นางสาวชลพิณท์ สารเจริญ
๑๕	นางสาวอังคณา คงรอด	ผู้ช่วยเลขานุการ	นางสาวอังคณา คงรอด
๑๖	นางสาวกิตติยา เศวตเวช	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	นางสาวกิตติยา เศวตเวช
๑๗	นายเจษฎา โกฎแสง		นายเจษฎา โกฎแสง
๑๘	นายนพรัตน์ อ้นกระโทก		นายนพรัตน์ อ้นกระโทก

ขาดประชุม

๑. นายสมศักดิ์ มีปิ่น
๒. นายสอาด คำแปร
๓. นายไพฑูรย์ คุ่มหน่าย
๔. นายศุภณัฐ อ้นน่วม
๕. นางสาวพรรณพิไล สาดคำ



เรื่อง การจัดทำร่างแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหาดกรวด และร่างแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๖  
เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ ๑. เรื่อง พิจารณาการจัดทำร่างแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลหาดกรวด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗

ประธาน วันนี้เป็นการประชุมเรื่องการจัดทำร่างแผนดำเนินงานปี ๒๕๖๗ โดยของเรานั้นจะมีทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ เราจะดูไปพร้อมๆ กันเลยนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถที่จะสอบถามในที่ประชุมนี้ได้เลยนะครับ เริ่มจากส่วนของยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร และยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานนั้นไม่มี เริ่มกันที่ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน สินค้า การเกษตร การทำเกษตรอินทรีย์ มีทั้งหมด ๑๓ โครงการ

๑.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๒.เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น งบประมาณ ๑๓๒,๗๘๓ บาท

๓.โครงการกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๔.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๕.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๔,๙๔๒,๐๐๐ บาท

๖.เบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณ ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๗.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ ๙๖,๐๐๐ บาท

๘.โครงการฝึกอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๙.โครงการส่งเสริมกิจกรรม ชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีหมู่บ้าน ตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๑.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมยั่งยืน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒.โครงการอบรมและส่งเสริมการประมง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการอบรมและส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖

ขอสอบถามในส่วนของข้อที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ว่าทำมายังตั้งงบประมาณไว้น้อยมากเลยแล้วแบบนี้จะเบิกให้กับคนที่มาอยู่แหวในช่วงเทศกาลเพียงพอหรือครับ เพราะการจัดการในช่วงเทศกาลนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน ๒ ช่วง คือช่วงปีใหม่ กับ สงกรานต์ เห็นตั้งงบประมาณไว้แค่ ๕,๐๐๐ บาท จะเพียงพอหรือ

หัวหน้าสำนักปลัด

ในส่วนงบประมาณที่เราตั้งไว้นั้นจะเป็นเพียงแคเราตั้งไว้ใช้เบิกงบประมาณในการจัดทำป้ายโครงการเท่านั้นครับ ในส่วนของเงินค่าตอบแทนนั้นเราจะมีเบิกจ่ายจากงบประมาณอีกตัว ซึ่งเป็นคนละตัวกับโครงการนี้ครับ

ประธาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) งบประมาณ ๗๗,๐๐๐ บาท

๒.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหาดกรวด งบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท

๓.ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู งบ ๔๐,๐๐๐ บาท

๔.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๑๐๖,๐๐๐ บาท



๕. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังหมู งบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐ บาท

๖. ค่าอาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.

งบประมาณ ๕๔๑,๕๐๐ บาท

๗. ค่าอาหารกลางวันนักเรียนประถมศึกษา ๕ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลหาดกรวด

งบประมาณ ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท

๘. โครงการวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

๙. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการอบรมปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๑. วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ๙ (๕ ธันวาคมของทุกปี) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๑๒. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ๙ (๑๓ ตุลาคมของทุกปี) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๑๓. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคมของทุกปี) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๑๔. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคมของทุกปี) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๑๕. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (๓ มิถุนายนของทุกปี) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๑๖. โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุดรดิตถ์ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท

ต่อไปเป็นแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๑. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ประธาน

ในส่วนของโครงการที่ ๑ โครงการที่ ๒ นั้นเป็นโครงการที่เกี่ยวกับประเพณี งบประมาณที่ตั้งไว้นั้นพอรีเป่าครับ ในส่วนงบประมาณงานลอยกระทงนั้นผมว่าไม่น่าจะพองะครับ ผมอยากให้ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ครับ แต่อันนี้ไม่แน่ใจว่างบประมาณนี้ทำมัยเหลือแค่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมอะไรได้แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับ รอไว้ งบประมาณหน้าเราค่อยว่ากันใหม่

๔. โครงการจัดการแข่งขัน เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลหาดกรวดด้านยาเสพติด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท



๖. โครงการมหรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพประชาชนตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ในส่วนของโครงการที่ ๕ นี้จะครับผมภูมิใจมากที่มีการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา เพราะว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการเดิน - วิ่ง เพื่อให้สุขภาพของประชาชนในตำบลหาดกรวดมีความแข็งแรงมากขึ้น ต่อไปยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๒. วันเทศบาล (๒๔ เมษายน ของทุกปี) งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

๓. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข และอนามัย

๑. ค่าสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งประเทศไทย (สปสช.) งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๓ นี้ ถ้าเราตัดออกได้หรือไม่ครับ เพราะเป็นโครงการที่เราได้รับเงินสนับสนุนมาจากหน่วยงานอื่น

ตัวแทนรพ.สต.บ้านท่า

ไม่สามารถที่จะตัดออกได้ครับท่านนายก เราต้องมีโครงการนี้ในแผนของเราค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการที่เราได้งบประมาณมาจากหน่วยงานอื่น เราไม่สามารถที่จะตัดโครงการนี้ออกไปได้ค่ะ

ประธาน

๔. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่ออุบัติใหม่ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๖. โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท

๗. โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๘. โครงการอาหารปลอดภัย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๙. โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๐.โครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการหาดกรวดร่วมใจคลองสวยน้ำใสใจสิ่งแวดล้อมงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง พื้นที่เกษตรกรรมตำบลหาดกรวด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สธ.) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ในส่วนของแผนดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้นก็ได้ดูกันครบแล้วมีโครงการไหนที่มีปัญหาหรือว่าคณะกรรมการอยากจะมีอะไรเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า ถ้าไม่มีเราก็จะได้ขอมติในที่ประชุมเพื่อให้ร่างแผนดำเนินงานนี้ผ่าน และเสนอให้กับนายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวดประกาศใช้ต่อไปครับ และในส่วนของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ นี้เป็นอย่างไรเดียวให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการได้อธิบายให้กับคณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบกันต่อไปเลยครับ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ

ในส่วนของร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการเพิ่มเติมแผนดำเนินงานครั้งนี้โดยสรุปจะมีด้วยกัน ๒ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร แนวทางการพัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้ประชาชนตำบลหาดกรวด แผนงานการพาณิชย์ จำนวน ๓๑ โครงการ งบประมาณ ๕,๒๓๐,๙๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง คอนกรีต ถนนหินคลุกให้เป็นเส้นทางคมนาคมที่มาตรฐานและเพียงพอ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๓๕ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๙๗๗,๕๘๕ บาท และแนวทางการพัฒนาระบบกั้นน้ำท่วมด้วยการปรับปรุงก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้



อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๖ โครงการ  
งบประมาณ ๑๙๗,๐๐๐ บาท รวมแล้ว ๔๑ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๑๗๔,๕๘๕ บาท  
รวมทั้ง ๒ ยุทธศาสตร์ มีโครงการทั้งหมด ๗๒ โครงการ งบประมาณทั้งหมด  
๑๖,๔๐๕,๕๘๕ บาท

สำหรับในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากไปกว่านี้แล้วค่ะเพราะโครงการที่นำมา  
เสนอทั้งหมดในการเพิ่มเติมแผนดำเนินงานนั้น ก็เป็นโครงการที่เราต้องดำเนินใน  
งบประมาณปี ๒๕๖๖ เราเลยนำมาเสนอให้กับคณะกรรมการได้รับทราบเพียงเท่านี้ค่ะ

ประธาน

เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ได้กล่าวกับคณะกรรมการทุกท่านนะครับนอกจากนี้มี  
คณะกรรมการท่านใดสงสัย หรือว่าจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  
คณะกรรมการท่านใดสงสัย หรือสอบถามอะไร สำหรับวันนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุก  
ท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีตามระเบียบที่ตั้งไว้ ถ้าไม่มี  
ท่านใดเสนอข้อมูลอะไรอีก ผมขอทำการปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
ตำบลหาดกรวด

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่น ๆ  
- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....อังคณา คงรอด.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมฯ

(นางสาวอังคณา คงรอด)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดกรวด

(ลงชื่อ).....นางสาวพรรณพิไล สาดคำ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

(นางสาวพรรณพิไล สาดคำ)

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดกรวด